

รายงานการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชน

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ บึงตะเครง

.....

ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารทั่วไป
นางอรุณภัสร์ เพิ่มพล

เรียนหัวหน้าส่วนราชการมาบังคับด้านหน้าได้เลยนะคะ เพราะว่าท่านคณะวุฒิสภาท่านได้
ไปนั่งประจำที่แล้วนะคะ

นายกเทศมนตรีเทศบาล
นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์

กราบเรียนคณะวุฒิสภา ท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพประชาชน
ประชาชนในวันนี้ ท่านหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอบางระกำ วันนี้ นำโดยท่านปลัด
อาวุโสหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ผมวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ และประชาชนและพี่น้องในเขต ๒
ของ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ขอรายงานถึงสภาพความเป็นอยู่ของพื้นที่
บางระกำ ตำบลบางระกำเป็นตำบลซึ่งมีพื้นที่ ๑๓๕ ตารางกิโลเมตร มีเขตปกครอง
ทั้งสิ้น ๑๙ หมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือน จำนวน ๔,๕๐๐ หลังคาเรือน มีประชากรจำนวน
๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งพื้นที่ที่ตั้งอยู่นี้ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำยมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ราษฎรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมทั้งทำนา ทำไร่อ้อย และมีเกษตรกรรมประเภทประมง
อยู่บ้างเนื่องจากสภาพภูมิประเทศอยู่ติดริมแม่น้ำ ทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณ
คณะสมาชิกวุฒิสภาอีกครั้ง หนึ่งในซึ่งมาร่วมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องบางระกำใน
วันนี้ ขอกราบเรียนท่านนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร
นายบุญญู ชูวัฒนา

เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ขณะนี้คณะกรรมการในโครงการวุฒิสภาพประชาชน
ประชาชนนะครับซึ่งนำโดยท่านพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่
๑ และพร้อมคณะมาพร้อมแล้ว ขออนุญาตนะครับจะได้แนะนำสมาชิกวุฒิสภาที่มา
พบปะพี่น้องประชาชนในวันนี้ซึ่งการแนะนำ ผมจะแนะนำชื่อของท่านแล้วก็ในส่วน
สังกัดกรมการต่างๆวุฒิสภานะครับเผื่อว่าท่านฟังไปแล้ว มีประเด็น มีปัญหาเรื่อง
อะไรที่เกี่ยวข้องกับกรมการซึ่งท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ อยากจะบอกกล่าว
อยากจะร้องทุกข์อะไรก็ตาม เดียวท่านได้ทราบต่อจากนี้ไป

ท่านแรกนะครับ ท่านเป็นหัวหน้าคณะเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ นะครับท่านเป็น
ประธานคณะดำเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนเป็นประธาน
คณะกรรมการติดตามเสนอแนะเร่งรัดโครงการปฏิรูปประเทศและจัดทำและ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับเป็นรองประธานคณะกรรมการสามัญกิจการ
วุฒิสภาครับท่านพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพรครับพี่น้องครับ

ท่านต่อมาเนครับ ท่านเป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ วุฒิสภาพประชาชนเป็นรอง
ประธานกรรมการการทอ้งเกี่ยวเป็นรองประธานคณะกรรมการพลังงาน
นะครับและเป็นกรรมการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ หรือกรรมการ
คสช. และเป็นกรรมการโครงการส.ว. พบปะประชาชน ท่านพลอากาศอดิศักดิ์
กลิ่นเสนาะ

ท่านต่อมามาท่านเป็นรองประธานกรรมการส.ว.พบปะพี่น้องประชาชนภาคเหนือตอนล่าง นะครับ เป็นรองประธานกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมและเป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การท่องเที่ยวท่านชลิต แก้วจินดา

ท่านต่อมามาท่านเป็นประธานคณะกรรมการต่างประเทศวุฒิสภาและเป็นกรรมการ ดำเนินการโครงการสว. พบประชาชน ท่านพิกุล ไกรฤกษ์

ท่านต่อมามาท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและเป็นกรรมการ คสล.และเป็น กรรมการดำเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนครับท่านพลเอก โปฏก บุนนาค

ท่านต่อมาครับท่านเป็นกรรมการการกีฬาและเป็นกรรมการศึกษา ท่านทรงเดช เสมอคำ

ท่านต่อมามาท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและคนด้อยโอกาสและเป็นกรรมการการเมืองและการมีส่วนร่วม ของประชาชนท่านกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

ท่านต่อมามาท่านเป็นเลขานุการคณะกรรมการการเมืองและการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและเป็นกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐ ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็ง พานิชภักดิ์

ท่านต่อมาครับท่านเป็นรองประธานกรรมการสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์และการวิจัย นวัตกรรมและเป็นรองประธานกรรมการการศึกษา เป็นกรรมการโครงการสมาชิก วุฒิสภาพบประชาชนท่านประศาสตร์ สุขเกษตร

ท่านต่อมามาท่านเป็นที่ปรึกษากรรมการสาธารณสุข เป็นรองประธาน คณะกรรมการต่างประเทศเป็นรองประธานกรรมการ คสล. และเป็นกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนท่านศาสตราจารย์เศษกาญจนา วิโรจน์

ท่านต่อมามาท่านเป็นที่ปรึกษากรรมการต่างประเทศ และเป็นประธานกรรมการ ศึกษา กรรมการการพัฒนาสังคม กิจการเด็กเยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาสท่านผาณิต นิติทัณฑ์ประภาส และท่านผู้แทนผู้ตรวจจากสำนัก นายกรัฐมนตรีนางสาวนันท์ธิดา สุขมาก ต่อจากนี้ผมขอเรียนเชิญท่านประธานวุฒิสภา คนที่ ๑ ท่านพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร จะพูดถึงจุดประสงค์การลงพื้นที่ที่พบปะพี่น้อง ประชาชนครับ ขออนุญาตเรียนเชิญครับ

รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑
พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร

ครับท่านสมาชิกวุฒิสภา ท่านผู้แทนผู้ตรวจสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ท่าน ปลัดอาวุโสของอำเภอบางระกำ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนที่รักทุก ท่าน ผมไม่มั่นใจนะครับว่า ผู้ที่นั่งผมคั่นๆตาเมื่อเช้าเราเจอกันแล้ว ผมกลัวว่าจะพูดซ้ำ ๒ รอบ เมื่อเช้าใครพบปะหน้ากันที่วังเปิดบ้างครับ ส่วนมาที่นี้ที่เดียวดังนั้นท่านนายก ครับถ้าผมพูดอีกรอบว่าวัตถุประสงค์ ท่านจะเบื่อไหมครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนมาตราบนี้ ถามว่าอำเภอบางระกำเคยมาไหม ท่าน

พลเอกอดิศักดิ์ กลับแสนหาท่านเคยพามาแล้ว ดังนั้นวัตถุประสงค์ ที่สมาชิกรัฐสภา มาทำใหม่ เพราะว่าเราฟังข่าวทั่วไปแล้ว ไม่ต้องมีสมาชิกรัฐสภาก็ได้.ไม่เห็นทำอะไรเลยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ครั้ง งานเยอะ งานเยอะครั้งนี้โดยทั่วไป ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญหลังจากมีการปฏิรูปประเทศไทย ๒๕๗๕ มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก ๒๕๗๖ รัฐสภาของประเทศไทย มีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกส่วนหนึ่งเริ่มต้นว่าที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี ๒ ส่วน ดังนั้นที่ปรึกษามาจากผู้ที่มีคุณสมบัติต่างๆจากหลากหลายอาชีพถูกคัดเลือกมาให้มาเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าตอนนั้นมีสส.ใหม่ก็ไม่แนใน สส. ๒๕๗๕ ๙๐ ปีที่แล้วมันจะดีหรือยังเพราะเราเปลี่ยนการปกครองจาก ที่ปรึกษาอยู่มาได้ระยะหนึ่ง เหมือนผู้ทรงคุณวุฒิใช้คำว่า พุทธสภา ก็เหมือนว่าเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้มาสักพักแล้วก็มาเป็นสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น ๒ สภา สภาสูง สภาล่าง แต่สภาสูงส่วนใหญ่จะเป็นการเลือกตั้ง แต่จะมีเลือกตั้งอยู่ชุดหนึ่ง สองชุด แล้วประมาณ ปี ๒๕๔๐ มีการเลือกตั้งขึ้นมา มันก็เลยเป็นที่มาสภาของผัวเมีย ดังนั้นไม่มีการถ่วงดุลที่เขาให้มาเพราะว่าเขาให้ถ่วงดุลกัน ถ้าอย่างนั้นก็เลยให้เลือกตั้งครั้งหนึ่ง และอีก ครั้งหนึ่งให้สรรหาสรรหามาเพื่อให้มาถ่วงดุลมันไม่ทางดุลจริงมันถูกรอบหมด ก็เลยเป็นธุรกิจการเมืองก็กลายเป็นว่ารัฐสภามีอำนาจสูงสุดจนมีอะไรเปลี่ยนแปลงมา พอมาถึงวุฒิสภาชุดนี้ ชุดเดียวที่มาจากคัดเลือกจากประชาชน ประชาชนติประชาชน ตอนนั้นประมาณ ๗ ส.ค. ๒๕๖๐ เราทำประชามติ

ข้อ ๑ ถามว่าท่านเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหม่ที่ใช้ทุกวัน ประชาชนคนไทย เห็นด้วย สิบหกล้าน ไม่เห็นด้วย สิบห้าล้าน

ข้อ ๒ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ให้มีสมาชิกรัฐสภา ชุดนี้ ๒๕๐ คน เพื่อการปฏิรูปประเทศ และให้มีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาปกติแล้ว หลังจากพวกผม พันหน้าที่แล้ว ให้เป็น ๕ ปี เป็นอะไรไม่ได้อีกแล้ว และระหว่างพันหน้าที่ ๒ ปี ก็ไปทำอะไรไม่ได้อีก ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ที่นั้งอยู่ด้านหน้าท่าน หรือจะเป็นต่อ หรือจะ ทอดอำนาจ ไม่มีคืบ รัฐธรรมนูญให้เป็นแค่ครั้งเดียว ๕ ปี เว้นระยะ ๒ ปี ห้ามทำอะไรที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หลังจากที่เราพวกผมพันแล้วมี เท้าโหด และสมาชิกรัฐสภาหลัก หลังจากที่เราพวกผมพันมีเท้าโหดมีแค่ ๒๐๐ คนครับ สมัครมาจาก ๒๐ อาชีพครบ กลุ่มการเกษตร กลุ่มการศึกษา กลุ่มการแพทย์ กลุ่มการขนส่ง แล้วแต่อาชีพอะไร ไปเลือกกันเองในอำเภอ ได้จากอำเภอแล้วก็เท้า ประมาณ ๕ เท้า ๗ เท้า ไปคัดเลือก จังหวัด ทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกต้องไปคัดมาแล้วส่งเข้าไปในส่วนกลางซึ่งเรา ทดสอบแล้วสมาชิกรัฐสภาชุดนี้มี ๕๐ คน มาจากการคัดเลือกทดสอบตามรัฐธรรมนูญ งดหน้าที่จะทำกัน ๒๕๐ คน อีก ๒๐๐ คนมาจากการสรรหาอันนี้เป็นที่มาของสมาชิกรัฐสภา ดังนั้นสมาชิกรัฐสภามีไหวทำอะไร เอาไว้ท้วงดุลอำนาจในรัฐสภา อำนาจมี ๓ อำนาจอำนาจนิติบัญญัติ ปล่อยสส.ไว้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมาชิกรัฐสภา ไว้ท้วงดุล เขาตั้งให้มีหน้าที่กันรองกฎหมาย ควบคุมบริหารแผ่นดิน หรือใครไปทำอะไร

ข้อ ๓ ให้ความเห็นชอบพันธะสัญญาต่างๆ ของต่างประเทศ

ข้อ ๔ ให้ความเห็นชอบขององค์กรอิสระ เช่น ปปช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน สุดท้ายเราเพิ่งคัดเลือกผู้แทนศาลปกครองไป ให้สมาชิกรัฐสภาเลือก อันนี้เป็น งานบทหลัก ประเด็นที่เรามานั่งคุยกัน การควบคุมบริหาร ให้ฟังแต่ข่าวทีวี ฟังข่าววิทยุ ในงานของข้าราชการ ต้องลงพบปะพูดคุยกับปาก ได้ยินกับหู ได้เห็นกับตา กับพี่น้องประชาชน จึงมีโครงการสมาชิกสภาพบปะพี่น้องประชาชนเป็นกิจกรรมเสริมงานหน้าที่ อำนาจหลักให้กับสมาชิกรัฐสภา จึงมี สมาชิกรัฐสภาพบประชาชน ๘ กลุ่ม กลุ่มแรก

คือกลุ่มควบคุมทั้งหมด อีก ๗ กลุ่ม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง อีสาน ตอนบน อีสานตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้และแต่ละกลุ่มนั้นประจำพื้นที่เลย จะลงพื้นที่มาถามทุกซอกซอของพี่น้องประชาชน มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สะท้อนข้อคิดเห็น อันไหนเป็นเรื่องกฎหมายก็นำไปกั้นกรองกฎหมายอันไหนเป็นเรื่องปฏิรูปประเทศก็นำไปสู่การปฏิรูปประเทศและเห็นด้วยหรือไม่ว่ามี สส. ๒๕๐ คน การปฏิรูปประเทศ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพิ่งมียุทธศาสตร์ชาติครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งภายใน ๒๐ ปีข้างหน้า ปี ๒๕๘๐ นี้ ประชาชนคนไทยต้องมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน คงจะได้ยินและก้าวพ้นความยากจน ตอนนี้ประเทศไทยมีหนี้สินครัวเรือนเยอะมาก ดังนั้น จะให้ก้าวพ้นความเป็นหนี้ ที่เป็นหนี้ก็เป็นหนี้ที่ใช้ได้ ขณะนี้เรื่องของการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศนี้ผมเป็นประธานกรรมการอยู่ มีหน้าที่ตามงานของข้าราชการได้เองประมาณ แผนงานต่างๆ สามารถถามได้ว่า ไปทำอะไร ที่ไหนอย่างไรและสัมฤทธิ์ผลต่อพี่น้องประชาชน เพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมาไม่เคยมีอำนาจหน้าที่นี้ ช่วง ๕ ปีนี้ ท่านให้อำนาจพวกผมมา ผมก็ต้องตามหน่วยงาน ไม่ว่าจะส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ส่วนหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามได้หมดถ้าเอางบประมาณของรัฐมา ดังนั้นเป็นหน้าที่ และวัตถุประสงค์ก็อยากจะถามว่ามาพบปะแลกเปลี่ยนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนมีสโลแกน “มาด้วยมิตรไมตรี “ ไม่มีคนละข้าง คนละฝ่าย เพราะสมาชิกวุฒิสภาเป็นกลาง พบปะพูดคุยกันอย่างนิมิตร ทั้งมิตรและไมตรี อันนี้เป็นสโลแกนของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เมื่อเข้าพูดคุยกันหลายเรื่องได้รับการแก้ไข หลายเรื่องกำลังดำเนินแก้ไข หลายเรื่องแก้ไขไม่ได้เพราะติดกฎหมาย ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนจะพูดเรื่องใกล้ตัว เรื่องการทำมาหากิน เรื่องเงินทอง ปัญหาที่ดิน ปัญหาน้ำ ปัญหาอันดับ ๑ คือ ปัญหาน้ำ ปัญหาที่ ๒ รวมได้ทั้งหมด ๗ ประเด็นโดยท่านพลเอก โปฏฐ บุนนาค เป็น ๗ เรื่องหลักๆ น้ำอันดับ ๑ อันดับ ๒ ที่ดิน ที่ดินได้รับการแก้ไข คน ๓๐ กว่าล้าน ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างถูกกฎหมายอะไรที่ผิดกฎหมายตอนนี้ให้ถูกกฎหมายอยากจะบอกกล่าวเป็นเบื้องต้น ถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะเล่าอะไรให้เราฟังอันไหนบางเรื่องจบที่จังหวัดเมื่อเขารองผู้ว่าราชการเป็นผู้แทนผู้ว่ามารับฟัง เพราะผู้ว่าได้รับจากผู้บริหารไป ในส่วนของผมถ้ามันเกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆก็ผ่านกรมการสาธารณสุข ต่างๆ เช่น กรรมการเกษตร ไปตรงกับกระทรวงเกษตร กรรมการพาณิชย์ ไปตรงกับ กระทรวงพาณิชย์ กรรมการสาธารณสุข ไปตรงกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น แต่ถ้าเป็น การปฏิรูปประเทศถ้าบอกว่ามีแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ เบิกเงิน เมื่อปี ๖๕ เห็น แต่ตัวเลขใครจะบอกได้ท้องถิ่นท้องถิ่นที่มันไม่เห็นงานเลยบอกผมได้เลย อันนี้ตรงเลยนะครับ บอกได้เลยผมจะกลับเข้าไปจีถามรัฐมนตรีเลย เพราะหลายงบบางมาจากส่วนกลางหลาย พื้นที่แต่ถ้าท่านรู้จักให้มาบอกผมมันมีแต่ลมและไม่มีการงานจะได้ถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะอันนี้เป็นหน้าที่ เบื้องต้นเป็นอย่างนี้ก่อน นี่คือวัตถุประสงค์ที่มาวันนี้ และจะต้อง ขอขอบคุณทุกท่าน ที่สละเวลามาพบปะพูดคุยกัน น่าจะเกิดประโยชน์ ครับขอบคุณครับ

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร
นายบุญญภู ชูวัฒนา

ขอขอบคุณรองประธานวุฒิสภา ต่อไปถึงคิวพี่น้องนะครับ ท่านใดจะมีเรื่องราวบอกกล่าวกับท่านสมาชิกวุฒิสภา ที่ผมได้รับมามี ๒ - ๓ ประเด็น ราคาพืชผลทางการเกษตร ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหาภัยแล้งเนื่องจากพื้นที่บางระกำอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ปัญหาน้ำท่วม จากบางระกำโมเดล มาเล่าสู่กันฟังกับวุฒิสภาครับ ท่านนายกคนแรกเลยนะครับ คนต่อไปจะนำเสนอต่อเตรียมเลยนะครับ เชิญครับ

นายกเทศมนตรีเทศบาล
นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์

กราบเรียนรองประธานวุฒิสภาที่เคารพ ที่จริงแล้วปัญหาเมื่อเข้าก็ได้คุยไปแล้วแต่
ทั้งหมดนี้เมื่อเข้าก็ประมาณครึ่งหนึ่งของปัญหา และเมื่อเข้าก็เป็นครึ่งหนึ่งของตำบลบาง
ระกำและก็เป็นภาพรวมของอำเภอ ช่วงบ่ายท่านรองบอกว่าจะเปื้อนฟุ้งไหมผมก็ต้องถาม
ท่านเหมือนกันว่า จะเปื้อนฟุ้งไหมเหมือนกัน ก็คงจะต้องเล่าภาคต่อจากเมื่อเช้าในเรื่อง
ของบางระกำโมเดลอย่างที่เราเรียนไปแล้วว่าบางระกำโมเดล เกิดขึ้นมาแล้ว ๒ ครั้ง
ขออนุญาตท้าวความให้พี่น้องฟังกันด้วย ครั้งแรก นายยิ่งลักษณ์ ได้ทำไว้ในปี ๒๕๕๔
ตอนนั้นพวกเราคัดการกันว่าปัญหาที่น้ำท่วมบางระกำมากเหมือนกับปี ๒๕๕๔
จะได้รับการแก้ไขจัดเพื่อให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่อย่างดีถ้าเรายืนอยู่ที่นี้ แล้วเรามอง
รอบตัวไปจะเห็นไรนาตลอด ปี ๒๕๕๔ ที่นี้ที่เราเห็นอย่างเดียวก็น้ำท่วมทั้งหมดทุก
พื้นที่ทั้งพื้นที่ซึ่งปีนั้นเป็นปีแรกที่พวกเรารู้สึกว่าการหาน้ำสำหรับเรา นาย
ยิ่งลักษณ์ ก็ได้บอกว่าแก้ไขปัญหาโดยใช้คำว่าบางระกำโมเดลก็ได้มีคำว่าบางระกำโมเดล
เกิดขึ้นในขณะที่เกิดขึ้นอย่างที่เราบอกเมื่อเช้าเรามีข้อเสนอเรียกร้อง โดยอย่างหนึ่งน้ำ
อย่าท่วมเร็ว เก็บเกี่ยวให้เสร็จก่อน แล้วเราจะได้ปล่อยน้ำให้ไปท่วม เพราะเราจะได้ใช้
น้ำเช่นกัน อันที่ ๒ อย่าท่วมหนัก จนถึงขั้นบ้านเรือนของราษฎรอยู่อาศัยไม่ได้ อย่าท่วม
นาน คือ เรามีปฏิทินการเพาะปลูกในเดือนธันวาคมต้องทำนา สุดท้ายเมื่อน้ำท่วมลงไป
แล้ว ปล่อยให้น้ำลดระดับลงอย่างช้าๆอย่างเป็นธรรมชาติแล้วทวงน้ำที่สร้างความ
เสียหายให้กับเราให้กลับมาใช้ประโยชน์กับเราในฤดูแล้ง ก็มีโครงการเกิดขึ้น มี ๓ บึง ๑
คลอง นั่นก็คือ บึงตะเครง บึงขี้แล้ง บึงระมาณ บึงตะเครงก็คือปัจจุบันที่เราตั้งอยู่ที่นี้
ซึ่งในโครงการขุดลอกปีนี้ ซึ่งในปีนั้นเราได้งบประมาณในการขุดลอกมา ๒๕๐ ล้าน ขุด
ลึกจากพื้นที่ดินเดิมไปประมาณ ๔ เมตรโดยเฉลี่ย สามารถกักเก็บน้ำได้ ๑๓.๕ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับคนบางระกำซึ่งนับว่าเป็นรูปธรรม
เดียวที่ทำให้คนบางระกำรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ทำไมพูดว่ามันเป็นสิ่งเดียวเมื่อเช้าฟังดู
คล้ายกับว่าบางระกำโมเดล มีแต่โทษ แต่นี้เป็นบางระกำโมเดลปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ซึ่ง
เกิดขึ้นในสมัยนายยิ่งลักษณ์ แต่บางระกำโมเดลยุคปี ๒๕๖๐ ที่ผมพูดไปเมื่อเช้ากับ
สร้างความเสียหายมากกว่าประโยชน์ในสิ่งที่เราคาดคิดไว้ บางระกำโมเดลภาค ๒ คือ
ภาคที่เก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือทั้งภาคกลางและปริมณฑลตลอดจนกรุงเทพมหานครโดยคน
ที่อยู่ในพื้นที่นี้ไม่ได้รับประโยชน์ เมื่อเช้าเรามาจากบางระกำโมเดลฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม
ในฝั่งซ้ายท่านประธานยืนยันว่าจะมีการปล่อยน้ำมาให้ทำนาในวันที่ ๑ เมษายน เรื่อยไป
จนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมจนสิ้นสุดฤดูเพาะปลูกโดยที่หลังจากนั้นจะเก็บน้ำเข้าไปไว้
ในพื้นที่ นั่นคือบางระกำโมเดล ปี ๒๕๖๐ ฝั่งซ้ายที่เราตั้งอยู่ปัจจุบันนี้คือฝั่งขวาในฝั่ง
ขวาเราไม่มีระบบเราอยู่นอกบางระกำโมเดลโดยสิ้นเชิงแต่ในขณะที่เราอยู่โดยสิ้นเชิงเมื่อ
ถึงเวลากักและหน่วงน้ำระดับที่เข้ามาอย่างจนต้องใช้คำว่าไม่สิ้นสุด เพราะไม่มีกฎเกณฑ์
ที่จะบอกพวกเราเลยว่าน้ำจากการหน่วงมันจะขึ้นถึงระดับที่เท่าไรจะหยุดเมื่อไหร่แล้ว
จะระบายเมื่อไหร่ซึ่งราษฎรฝั่งขวาเองอาศัยน้ำฝนจากการทำนาเราไม่ได้รับน้ำจาก ๑
เมษา เราอยู่นอกจากพื้นที่ชลประทานโดยสิ้นเชิง น้ำทุกหยดที่เราทำนาได้มาจากการ
ใช้น้ำมันแลกทั้งสิ้นเพราะพื้นที่นี้เมื่อน้ำมันลดแล้วมันคือพื้นที่ประสบภัยแล้งซึ่งขัดกับสิ่ง
ที่เราเรียกร้องไปคราวที่แล้วว่าเมื่อน้ำลดลงให้คงน้ำเหล่านี้ยังให้ประโยชน์ให้กับเรา
มากที่สุดมีบึงนี้บึงเดียวนะครับ ที่สามารถกักน้ำและหน่วงน้ำเพื่อช่วยกับเกษตรกรที่อยู่
บริเวณรอบข้างรอบด้านทั้งหมด แต่ไม่ได้หมายความว่าบึงนี้จะบึงพิเศษที่จะแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งหรือกักเก็บน้ำทั้งหมดที่มาในฤดูฝนไม่สามารถทำได้เว้นแต่ในวันนี้จะมี
การขอท่านเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการบึงและเพิ่มประสิทธิภาพของการรับน้ำ

ตลอดจนจัดสรรน้ำให้กับราษฎรให้ใช้ทั่วถึงกันในช่วงฤดูเก็บกักน้ำในช่วงที่ผมเรียนไป
พื้นที่ส่วนใหญ่คอนทิวระดับพื้นดินอยู่ที่ประมาณ ๓๐ ก้าวถึง ๔๐ ผมกราบเรียนท่าน
ไปแล้วว่าพื้นที่ของบางระกำเวลาที่มีการทวงน้ำมีไม่สิ้นสุดเพราะเราเคยคุยกันว่าที่
ป.ต.ร. บางแก้ว สันเขื่อนสปิลเวย์อยู่ที่ระดับ ๔๐.๕ ร.ต.ก. จนกระทั่งปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
ขึ้นถึงระดับ ๔๒.๗ ร.ต.ก.นั่นหมายความว่าพื้นที่ที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้รับประโยชน์ตั้งแต่ต้นไม่
สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันในระยะเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวเหมือนที่รัฐบาลพูดถึงเรื่องบาง
ระกำโมเดลเราเสียหายโดยสิ้นเชิงแม้จะมีค่าตอบแทนเป็นค่าสูญเสียเสียหายเยียวยามาก็
ไม่ได้หมายความว่าแค่เพียงพอในการประทังชีวิตของพวกเขาที่เป็นเกษตรกรที่นั้งอยู่ใน
พื้นที่ความเสียหายประเมินเทียบกันไม่ได้ พอน้ำท่วมเสร็จที่น้ำเจ็บใจ ข้าวกำลังจะเกี่ยว
พื้นที่บางระกำโมเดลเขาให้น้ำมา ๑ เม.ย. ไม่เกิน ๑ เม.ย. แต่ว่าเรารอน้ำฝนตาม
ธรรมชาติเราต้องรอจนถึงเดือนพ.ค. เพราะฉะนั้นเวลาเก็บเกี่ยวทอดยาวกลับไปข้างหลัง
ซึ่งในขณะเดียวกันบางระกำโมเดลฝั่งซ้ายเริ่มเก็บกักน้ำตั้งแต่เดือนสิงหาคม พอวันที่
ท่วมมาโดยธรรมชาติไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำ เมื่อบางระกำโมเดลไม่มีขอบเขตคั่นที่จะ
กำหนดว่าพื้นที่ได้คือพื้นที่บางระกำโมเดลน้ำที่มาจากที่สูงกักเก็บจากบางระกำโมเดลฝั่ง
ซ้ายไหลบ่าท่วมบางระกำ บางระกำยากจนฝั่งขวาทั้งสิ้น แม้แต่ได้รับเยียวยาไร่ละ
๑,๐๐๐ บาท แต่ท่านลองคิดดูสิว่าข้าวเปลือกขายในราคาเกเรียนละ ๘,๐๐๐ บาท
มาแลกกับจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ที่รัฐจัดสรรมาให้หรือไม่ ที่ผมพูดผมไม่ต้องการให้ท่าน
สมาชิวุฒิสภาไปบอกกับรัฐบาลว่าให้เยียวยาเพิ่มเติมขึ้นอีกเราไม่ได้ต้องการ สิ่งที่เรา
ต้องการคือความมั่นคงการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพในถิ่นที่อยู่อาศัยที่เราคุ้นเคยที่
เราอยู่กันมาตลอดช่วงอายุ ทำอย่างไรให้พื้นที่ที่มีความปลอดภัยในชีวิต มีความมั่นคงใน
การใช้ชีวิต สามารถกำหนดชะตาชีวิตด้วยตัวของเราเอง มีคนชอบพูดเสมอว่าไม่เป็นไร
น้ำท่วมบางระกำมีของไปแจก ไม่เป็นไรน้ำท่วมบางระกำเดียวมีเงินชดเชยเยียวยาสิ่ง
เหล่านี้เทียบไม่ได้กับสิ่งที่เสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากเสียหายจากทรัพยากรซึ่งเป็นเงิน
หรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเรา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณค่าของความเป็นคนกับห
หายไปผมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าในเวลาที่มีคนเอาของมาแจกแน่นอนทุกคนมาด้วย
ความปรารถนาดีบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนบรรเทาทุกข์ เอาถุงยังชีพถุงละ ๕๐๐
หรือ ๒๐๐ แล้วแต่อัตราค่าที่คนมีในภาพที่ตัดกันไปก็คือทุกคนมานั่งถือบัตรคิวนั่งรอ
กันแบบนี้ครับ แล้วก็รอเรียกชื่อเพื่อรอรับถุงยังชีพต่างๆที่ตัวเองก็ออกมาจากพื้นที่น้ำ
ท่วม ห่างไกลจากบ้านที่ตัวเองมา เพื่อจะมาต่อคิวรับข้าวสาร ๕ กิโล น้ำตาล ๑ กิโล
น้ำปลา ๑ ขวด ลากะป๋อง ๖ กระป๋อง มาม่า ๑ แพ็ค มันคือคุณค่าของความเป็นคนที่
สูญเสียไปจากการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งไม่ได้มองถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดขึ้น สิ่งที่ผมเรียกร้องคือ คุณค่าของความเป็นคนและศักดิ์ศรีของคน บางระกำที่ไม่ได้
งอมืองอเท้าเพื่อจะใช้ชีวิตของตัวเองอย่างปกติสุข โดยไม่ได้รับความเสียหายที่เกิดจาก
การพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งใช้คำว่า ขาดการวางแผนที่ถูกต้องและรอบคอบอันนี้ผมฝาก
ทางท่านคณะวุฒิสภาทุกท่านเราเรียกร้องไม่ใช่ความเสียหาย แต่เป็นความเป็นอยู่สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์พึงจะมี นี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะท่วมกันขนาดไหน ไม่มีที่อยู่ครับ บาง
พื้นที่ไม่มีที่อยู่ บางพื้นที่ท่วมยันพื้นบ้านท่วมชั้นที่ ๑ แล้วขึ้นไปอยู่ชั้นที่ ๒ เทศบาลต้อง
ส่งไม้ขึ้นไปหนุนชั้นที่ ๒ เพื่อไปวางตรงขอบหน้าต่างที่อาศัยอยู่ แล้วกลางวันเราอยู่กัน
อย่างไรครับ ยืนยงติดหลังคา เพราะนั่นสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือ แม้การพัฒนาภาครัฐ
เรื่องของการกักเก็บน้ำโครงการบางระกำโมเดลจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศนี้
อย่างมากอย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ความเป็นอยู่ของคนซึ่งได้รับความ

กระทบกระเทือนจะต้องได้รับการดูแลอย่างชัดเจนและถูกต้องเป็นธรรมนี้เป็นเรื่องของ บางระกำโมเดล ในขณะที่เวลาน้ำลดระดับลงไม่มีอีกแล้วครับน้ำที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เคย สร้างความเสียหายให้เราทุกอย่างกับหายไปเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าภัยแล้ง เคยมีการ พุดคุยระดับจังหวัด ระดับกรม ผังเมืองชลประทาน คำตอบที่ตอบมาสั้นและง่ายเข้าใจ ชัดเจนพื้นที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ถามว่าเวลากักเก็บ น้ำรู้ไหมว่าคนเหล่านี้ได้รับผลกระทบปัญหาหน้าท่วมฝั่งซ้ายมาฝั่งขวา รู้แต่เลือกที่จะนิ่ง และปล่อยให้ปัญหามันเกิดไปแล้วเวลาจะลดระดับของน้ำไปเองและคนก็ล้ม เพื่ออะไร ครับ เพื่อให้ปีใหม่มันเกิดเรื่องเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อเช้าผมเรียนไปแล้วว่าบางระกำ โมเดลตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ไม่ว่าปีนี้จะแล้งหรือปีนี้จะท่วม เราท่วมเสมอราษฎรไม่มีโอกาส ถ้าท่านประธานมีโอกาสได้ไปเยี่ยม ชมตามหมู่บ้านหลายๆ ที่ ท่านจะเห็นบางระกำมีไม่ มีสวนส้ม ไม่มีป่ามะนาว ไม่มีพืชผลอื่นๆพอทำมันจะโตมันก็ท่วม เราก็จะเหลือแต่พืช ส้มลูกซึ่งมันเป็นความไม่ยั่งยืนแล้วเป็นปัญหาให้รัฐบาลแก้ไขในเรื่องของราคาพืชผลทาง การเกษตรต่อไป แทนที่เราจะไปเห็นพื้นที่ชุ่มชื้นมีน้ำตลอดระยะเวลา ๓ เดือน แทนที่ มันจะมีป่า จะมีผลไม้ มีพืชอื่น ซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งข้าวและอ้อยหรือแม้กระทั่งกล้วย พอถึงเวลาน้ำมาเหมือนเขามาทวง เอากับคืนไปทุกอย่างตายสนิท ในฤดูแล้งตั้งวันนี้เป็น ต้นไปพื้นที่ท่านเห็นทั้งหมดจะกับเข้าสู่ภาวะปกติคือ แล้ง ในขณะที่แล้งมีคนชอบพูดว่า ในเวลาที่แล้งก็ยังเห็นพื้นที่พืชนาเขียวขจีอยู่ ผมได้กราบเรียนไปแล้วว่าทั้งหมดด้วยความ เป็นเลือดนิกสู์ของพวกเราใช้น้ำมันทุกหยดแลกน้ำทุกหยดเช่นกัน ท่านจะไม่เคย เห็นอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้าว่า ไม่เคยเห็นชาวนา เกษตรกรบางระกำไปยกป้ายประท้วง ปีนี้แล้ง ขอน้ำให้เราทำนาไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมเห็นมาแตกต่างกับคน ที่อยู่พื้นที่ชลประทานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท อยุธยา อ่างทอง พอแล้งก็เอา ป้ายอันหนึ่งไปยก ผู้สื่อข่าวไปทำข่าวภัยแล้งขอชลประทานเปิดน้ำ ชลประทานบอกไม่มี น้ำก็ยังไม่เปิดช่วยเขาอยู่ดี แต่พวกเราไม่มี ชาวเดียวที่คนบ้านเรามีติดอยู่ในหน้า หนึ่งสื่อพิมพ์ในช่วงเวลาของฤดูแล้งอย่างเดียว อนาคต พ่อพาลูกไปทรุดบ่อเพื่อตามน้ำทำ นาเสียชีวิตที่ก้นบ่อเพราะน้ำบาดาลฤดูแล้งก็หดหายไป บ่อบาดาลสูบน้ำไม่ได้ทุกคนก็ ต้องลงไปทรุดบ่อ เพื่อสูบน้ำขึ้นมาทำกิน ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาภัยน้ำท่วมเมื่อ ๓ - ๔ เดือนที่ผ่านมา สิ่งที่ผมจะพูดก็คือเราจะทำอย่างไรเราจะสร้างสมดุลกับพื้นที่ เหล่านี้อย่างไร ในฐานะของคำว่า บางระกำโมเดล ซึ่งผมเชื่อว่าสังคมมีการเรียนรู้ ผมไม่ ตำหนิไปที่ชลประทาน ผมไม่ตำหนิรัฐบาลหน่วยงาน แต่ผมจะบอกว่าในเมื่อมีประโยชน์ คำว่าบางระกำโมเดลคนทั้งประเทศรู้จักทำใหม่ไม่มีการจัดการในพื้นที่นี้ให้เกิดเป็น รูปธรรมให้หน่วยงานอื่น มาศึกษาเรียนรู้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหรือเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน ในการพัฒนาประเทศโดยใช้องค์ความรู้มาพัฒนาในฐานะคำว่า บางระกำโมเดลได้ ครั้งที่ แล้วท่วมต้องมีระยะแน่นอนใครผ่านไปผ่านมาบึงตะเครงเก็บน้ำเยอะเลย จริงๆผมก็ ต้องการระบายน้ำออกไปช่วยเกษตรกรที่ทำอยู่ซึ่งทุกวันนี้ต้องยืมเครื่องจากชลประทาน บางปีท่านสะดวกเขาก็ให้ยืม ในขณะที่ยืมเครื่องมาเราก็จ่ายน้ำมันแล้วถามว่าน้ำตั้งสิบ กว่าล้านจะจัดสรรน้ำเหล่านี้ออกไปให้ราษฎรใช้สามล้านลูกบาศก์เมตรจะต้องใช้เงิน เท่าไหร่ ซึ่งผมถามตั้งแต่เช้าว่าเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่มีงบประมาณหรือเงินค่า สิ่งก่อสร้างปีหนึ่งไม่เกินสิบล้านบาท สำหรับพื้นที่ ๑๓๕ ตารางกิโลเมตรรวมทั้งพื้นที่ ประสบภัยพอน้ำมาก็ท่วม พอน้ำลดก็ท่วม ไม่มีใครลงมาทำให้เรานะครับ ผมอยากจะ สะท้อนสิ่งเหล่านี้กับท่านวุฒิสภาได้รับทราบผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ บางระกำไม่ใช่ที่ เดียวหรือครับ ยังมีชุมชนอื่นที่ยังคล้ายคลึงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะที่ผมบอกเมื่อเช้านี้

คือสองแสนหกหมื่นสองพันไร่ทุกคนประสบปัญหาเดียวกับบางระกำ ผมไม่ต้องการแก้ไขปัญหาที่บางระกำพื้นที่บางระกำโมเดล มีทั้งอำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม ทั้งอำเภอทองทราย ผมอยากเห็นการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกัน ให้เกิดความยั่งยืน สิ่งที่ยอยากให้บางระกำ แต่ผมเชื่อว่าบางระกำโมเดลจะสร้างคุณประโยชน์กับประเทศ เพราะทั้งหมดที่เกิดขึ้นปีนี้จะมีการขยายพื้นที่อีก ไม่ว่าจะเป็นท่าตะโกนครสวรรค์ อำเภอลาดยาวแม้กระทั่งอำเภอชุมแสง ขอมาดูงานจะพูดอะไรได้ครับ ผมเชื่อว่าบางระกำโมเดลจะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นถ้ายังไม่มี การดำเนินการในลักษณะเดียวกันเช่นนี้ เพื่อจะได้บูรณาการจะได้แก้ไขปัญหาทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลอีกระยะและระยะยาวอย่างยั่งยืน ผมอยากจะทำอำเภอบางระกำครับ ทำบางระกำให้เกิดความชัดเจนให้คนอื่นเขามาดูแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำมาแล้วก็เป็นประโยชน์ชาตินี้รวมทั้งพื้นที่อื่นกำลังจะไปขยายเขาจะได้รับปัญหาที่กระทบกระเทือนในการใช้ชีวิตของเขาน้อยลง ผมขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นายบุญญ ฐวีพัฒน์

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร

ครับเชิญใครที่จะเพิ่มเติมจากท่านนายก ครับเชิญครับ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อสักครู่เห็นรายชื่อ ครับเรียนเชิญแนะนำครับ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ เก้าร้าง

นายบุญเลิศ พาสี

กราบเรียนคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับผมในนามตัวแทนประชาชนหมู่ ๙ ตำบลบางระกำในพื้นที่นะครับ ผมอยากจะทำเรื่องพืชผลทางการเกษตร เช่นข้าว นะครับ ในตอนนี้ก็มีราคาตกต่ำ ทำไม่ถึงตกต่ำนะครับ ต้นทุนการผลิตนั้นสูงนะ ครับ เช่น น้ำมัน ปุ๋ยยา ซึ่งพืชผลทางการเกษตรนี้เช่นข้าว นั้นนะครับ พ่อแม่พี่น้องเรา นะ ครับทำมา กับมือแต่กำหนดราคาเองไม่ได้ นะครับ และทำไม่สิ่งจำเป็นเช่น น้ำมัน ปุ๋ยยา เขากำหนดราคาเองได้ แต่เราจำเป็นก็ต้องใช้เช่นกัน การลงทุนสูงผลตอบแทน ผลผลิตได้ ต่ำ และเวลาขายถึงทำข้าว ผมถามว่าให้ราคาเท่าไร บางลานั้นก็ดูตามสภาพข้าว และบางลานั้นนำไป วัดความชื้นนะครับ ทำใหม่วัดความชื้นต้องไปวัดห้องแอร์ครับ เมื่อวัดในห้องแอร์ความชื้นก็ต้องเกิดครับ ผมอยากจะทำเรื่องนะ ครับ อันนี้คือจุดแรกนะ ครับ อยากให้ทำเรื่อง การชั่งกิโล อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลง ตรวจสอบกิโลตามลานซื้อข้าว ผมไม่อยากจะให้ทางชาวนานั้น หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน เวลานั้น พืชผลทางการเกษตรของตัวเองไปขายโดนเอาเปรียบ อยากจะนำเสนอความ เป็นจริง ที่ประชาชนทำไรทำนาได้ประสบอยู่นะครับ และอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือการ ช่วยเหลือทางการเกษตร ที่ผ่านมานั้นทางภาครัฐได้ช่วยเหลือครบครันละ ๒๐ ไร่ นะ ครับ ผมอยากจะทำเรื่องกับไป บางท่านบางหลาย บางท่านทำ ๕ ไร่ ๑๐ ไร่ ปล่อย ตามความเป็นจริงไปนะ ครับ แต่บางรายนั้นทำกันประมาณ ๑๐๐ ไร่ ก็อยากจะให้ทาง วุฒิสภานำเสนอและสะท้อนเป็นกระบอกเสียงนะ ครับ ให้ไปสู่ทบวงกรมที่รับผิดชอบ พืชผลทางการเกษตรอยากจะทำให้ชัดเจนให้ นะ ครับ ตามความเป็นจริงนะ ครับ เช่น ๑ คน นาย ก ทำ ๕๐ ไร่หรือเป็น ๑๐๐ ไร่ ก็ช่วยเหลือตามความเป็นจริงไป นะ ครับ สำหรับ ผมก็อยากชี้แจงและนำเสนอปัญหาเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร

นายบุญญ ฐวีพัฒน์

ขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่บุญเลิศ หมู่ ๙ นะครับ กับไปหมู่ ๑๖ ท่านธีระรักษ์ สิงห์หล่อ ท่านผู้ใหญ่หมู่ ๑๖ ครับ เชิญครับ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๖ ตลกแรด

เรียนคณะวุฒิสภาพบประชาชน และสมาชิกทุกท่านนะครับ ผมอยากจะทำเสนอ นะ ครับ

อยู่ ๒ เรื่องด้วยกัน เรื่องที่ ๑ ต้นทุนการผลิตอ้อยสูงนะครับ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของการลงทุนและก็ราคานะครับ ผมเป็นทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยนะครับ แล้วก็ปลูกอ้อยด้วยนะครับ ในส่วนพื้นที่ของหมู่ที่ ๑๖ อยู่ในฝั่งของแม่น้ำยมฝั่งขวาที่ได้รับผลกระทบจากการกักเก็บน้ำจากโครงการบางระกำโมเดลที่ท่านนายกได้เรียนไปแล้วนะครับ ประสิทธิภาพไม่เต็มรูปแบบ นานเกินไปนะครับทำให้ผลกระทบต่ออ้อย ทำให้ผลผลิตลดลงนะครับ ในส่วนของปัจจัยของการผลิตนะครับก็จะมี ๒ ส่วนด้วยกัน คือ ราคาน้ำมันนะครับ ราคาปุ๋ยนะครับสูงกว่าปีที่แล้วถ้าเปรียบเทียบความเป็นจริงของปีที่แล้วก็น่าจะประมาณ ๑ เท่านะครับเปรียบเทียบจากส่วนเป็นไร่ นะครับ ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณ ๓,๐๐๐ บาทนะครับ ต่อ ๑ ไร่ นะครับ อยากสะท้อนคณะวุฒิสภาได้ช่วยนำเสนอแก้ไขปัญหาร่วมกับทางผู้เกี่ยวข้องนะครับได้ช่วยเหลือทางด้านนี้ด้วยนะครับ ในส่วนเรื่องที่ ๒ นะครับ เรื่องน้ำที่ท่านนายกวิบูลย์ได้พูดคุยมานะครับ ในส่วนของหมู่ ๑๖ นะครับ ก็อยู่เขตติดกับบางระกำโมเดลนะครับแต่อยู่นอกเขตนะครับ บางท่านก็บอกว่าพื้นที่บ้านผมเป็นพื้นที่ต่า นะครับ ถ้าการจัดการบริหารของชลประทานดี ผมก็จะได้รับผลกระทบน้อย ถ้าบริหารจัดการน้ำน้อยกว่า ๔๑ ลตก. นะครับ ผลิตอ้อยก็จะน้อยลง ถ้าน้ำท่วมอ้อย ๑ เดือน ผลผลิตก็จะลดลงไร่ละประมาณ ๒ ตัน นะครับแต่ปีนี้ท่วมเกือบ ๒ เดือนนะครับ ผลผลิตอ้อยก็ลดลงไปประมาณ ๔ ตัน ถ้าราคาอ้อยเบื้องต้นที่ ๑,๐๘๐ บาท ๔ ตัน ท่านก็ลองคิดดูนะครับ ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ก็อยากจะนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับโครงการบางระกำโมเดลและการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการป้องกันในพื้นที่ฝั่งขวานะครับ และทางผู้นำและชาวบ้านพูดคุยกับนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เสนอขอเป็นถนนนะครับไม่ทราบว่าจะถึงไหนแล้วตั้งแต่พื้นที่บางระกำถึงพื้นที่ชุมแสงสงคราม เป็นพื้นที่ที่ให้สัญจรได้ด้วยเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมได้ นะครับ ทำประโยชน์ ๑ อย่าง ได้ ๒ อย่าง นะครับ อยากจะฝากท่านประธานวุฒิสภานะครับและคณะทุกท่านช่วยติดตามเรื่องนี้จะได้ทำให้ปัจจัยการผลิตนะครับ และชีวิตของคนบางระกำฝั่งขวา ได้ใช้ชีวิตปกติไม่ใช่คนชั้น ๒ คุณภาพชีวิตจะได้ดีขึ้นนะครับ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ นะครับ

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร
นายบุญญู ชูวัฒนา

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ธีระรักษ์ มาถึงท่านผู้ใหญ่สมชาย หมู่ ๘ ขอกราบสวัสดีท่านสมาชิกวุฒิสภาและทางปลัดใหญ่และผู้นำท้องถิ่นทุกท่านก็คงจะเป็นแนวเดียวกับนายกวิบูลย์ที่มีการพูดไปแล้วกับเรื่องน้ำท่วมทางอย่าทิ้งตำบลบางระกำเหมือนชื่อเขาบอกตำบลบางระกำเป็นตำบลที่ดีมีต้นระกำแต่ท่านอย่าทิ้งบางระกำให้เหมือนชื่อนี้ ฝากท่านสมาชิกวุฒิสภาผมจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวเลยเพราะพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่นอกเขตบางระกำโมเดลแต่พอถึงเวลาหน้าน้ำมาปล่อยน้ำมาในหมู่บ้านของผมมันเกินกำลังอัตราที่จะรับไหวนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องบ้านเรอนก็ถูกน้ำท่วมปีที่ผ่านมาก็ต้องใช้เงินวางให้นอนอยากให้ท่านนำเสนอท่านอย่าคิดว่าช่วยแต่ทางภาคกลาง เราก็เป็นคนเหมือนกันท่านต้องเห็นใจเหมือนกัน ถ้าท่านคิดจะช่วยแต่คนภาคกลางและท่านเอาคนบางระกำไปไว้ไหน ผมฝากให้ท่านคิดนะครับว่าตำบลบางระกำก็อย่าให้มันขึ้นเหมือนตำบลบางระกำที่ข้าชอหนักข่าวเวลาที่น้ำท่วมก็จะมาขายข่าวว่าการหาปูหาปลาเป็นวิถีชีวิตถ้าเขาไม่ไปหาปูหาปลาก็จะให้เขาไปทำอาชีพอะไร เพราะเขาไม่มีพื้นที่ที่จะไปทำมาหากินส่วนพื้นที่ผมได้รับผลกระทบคือ ๑ พื้นที่ทางการเกษตรที่ท่วมเสียหายทั้งหมดของหมู่ ๘ และบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบก็เพิ่มมีพื้นที่ทางภาครัฐที่จะช่วยเหลือกับน้ำท่วมบ้านเรือนซึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีที่จะช่วยเพียงแต่มีถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นของทางหน่วยงานเทศบาลแจกหรือไม่ว่าจะเป็นของทางอำเภอ ที่แจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบการแจกถุง

ยังชีพผมว่ามันแค่บรรเทาเบื้องต้นแต่ทางวุฒิสภาที่มาแล้วท่านก็รับเรื่องไปพูดไปคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงอย่าให้ตำบลบางระกำต้องระงำอย่างต่อเนื่องเพราะปีนี้ก็ต้องท่วมเหมือนกันผมฝากกรมชลประทานก็ให้ท่านบริหารจัดการน้ำให้ได้ในเมื่อบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ต้องบริหารบางระกำให้ได้อย่าปล่อยให้พื้นที่นอกเขตบางระกำโมเดลได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้ ขอขอบคุณครับ

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร
นายบุญญู ชูวัฒนา

ขอบคุณท่านผู้ใหญ่หมู่ ๘ มีพี่น้องท่านอื่นใหม่ครับสามารถยกมือได้เลยนะครับ ให้ท่านพูดก่อนแล้วจะได้ท่านประธานวุฒิสภาและรองวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีท่านใดใหม่ครับ เชิญท่านเลยครับช่วยแนะนำชื่อด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายอำพร เรืองเดชา

เรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมผู้นำท้องที่ท้องถื่นและกัพี่น้องประชาชน ผมขอเสริมในเรื่องของน้ำเนื่องจากว่าพื้นที่จากกำแพงเพชรมาพิษณุโลกเป็นพื้นที่ลาดชันมาทางนี้ยังมีคลองท่อทองแดงมาจากแม่น้ำปิงที่จะปล่อยน้ำลงมาสู่มแม่น้ำยม ไม่ต้องสูบปล่อยมาได้เลยเพราะเป็นพื้นที่ลาดชันแต่บั้งเอิญว่าเวลาน้ำหลากพื้นที่บางระกำพิษณุโลกได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำล้นทางคลองล้นตลิ่งมาอาจจะท่วมบ้านเรือนได้ทุกปีมีปัญหาเลยต้องไปอุดกั้นแต่เวลาน้ำแห้งช่วงฤดูนี้ไม่มีมาทุกครั้งเลยน้อยมากที่จะมีมาวิ่งไปตามน้ำกันทุกครั้งไม่เคยได้มาเพราะฉะนั้นขอฝากวุฒิสภาช่วยดูท่อทองแดงจากแม่น้ำปิงเพื่อจะได้ปล่อยน้ำมาช่วงที่เกษตรกรไม่มีน้ำที่จะเริ่มทำนาตามที่นายกได้พูดไว้เมษาเริ่มจะมีน้ำมาแต่เรายังไม่มียน้ำเพราะฉะนั้นก็ฝากทางวุฒิสภาด้วยนะครับปล่อยมาจากท่อทองแดงจากแม่น้ำปิงมายังแม่น้ำยมเพราะว่าเราไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดีเท่าที่ควร พอเราไม่ยอกได้ก็มีน้ำมาที่เราเต็มแล้วแต่ว่าตอนที่เรายอกได้น้ำไม่มีน้ำให้เราอีก ซึ่งอันนี้คือปัญหา ขอขอบคุณมากครับ

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร
นายบุญญู ชูวัฒนา

เชิญท่านอื่นเลยครับ ยกมือเลยครับ ท่านเชิญครับ

นายกเทศมนตรีเทศบาล
นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์

ผมขออนุญาตเสริม คำพูดที่ท่านประธานสภาพูดเมื่อสักครู่ คือบางระกำจริงๆไม่ได้มีน้ำแหล่งเดียวจากแม่น้ำยมจริงๆเหมือนเรามีแม่น้ำอีกแห่งหนึ่ง คือคลองที่เป็นที่เขาเรียกว่าโครงการท่อทองแดงมาจากจังหวัดกำแพงเพชร มาถึงปลายบางระกำ ที่บางระกำตำบลผมนี้เป็นปลายน้ำทั้งหมดแล้วคลองนี้ เนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชรมีคอนทวัน พื้นที่สูงอยู่ประมาณ ๖๐ กว่า รทก. ในรัศมีในระยะของการเดินทางของคลองนี้ อยู่ประมาณ๖๐กว่ากิโลเมตรซึ่ง ๖๐ กว่ากิโลเมตร ที่ระดับ ๖๕ รทก. ถึงบางระกำที่ ๔๐ รทก. ระดับความราบชั้นคือระดับ ๒๕ เมตร ในพื้นที่ ๖๐ กว่ากิโลเมตร ซึ่งคล้ายๆกับที่ ที่แม่น้ำยม ที่สถานี y ๑ ที่ศรีสัชชาลัย ที่ศรีสัชชาลัยอยู่ที่ ๖๕ รทก.เหมือนกัน แต่ระยะทางแม่น้ำยมเดินทางมาถึงนี้ใช้เวลาระยะเดินทางอยู่ที่ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร ในความลาดชันเท่ากัน เพราะฉะนั้นคลองนี้เป็นโอกาสทางหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากคลองนี้อยู่ในการดำเนินงานของสำนักชลประทาน ๔ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะปล่อยออกมาส่วนใหญ่ อย่างที่ท่านประธานสภาพูดไปเมื่อสักครู่คือปล่อยมาเวลาที่เราไม่ต้องการหน้าฝนจะปล่อยมันก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมากขึ้น รุนแรงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันฤดูแล้งซึ่งพื้นที่ที่ผมเรียนไปแล้วว่ามันเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานเราอยากจะได้น้ำจากคลองนี้มาช่วย กับไม่มีถ้ามีคนสอบถาม ชลประทานก็จะตอบคล้ายๆกันไม่มีโควตาน้ำ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นโอกาสของคนบางระกำเป็นภัยแล้งที่

ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ เป็นโอกาสเดียวที่ทำให้พื้นที่บางระกำจะสามารถได้รับประโยชน์ ไม่ใช่แต่ตำบลบางระกำ จะเป็นตำบลพันเสา ปลักแรด บางระกำ บึงกอก หนองกุลา นิคมพัฒนาจะได้รับประโยชน์เกือบทั้งสิ้น ถ้าเป็นไปได้ขอเรื่องนั้นะครับ อีกอันสุดท้ายซึ่งผมจะถือโอกาสพูดที่นี้ที่เดียวต่อเนื่องจากเมื่อเช้าที่เราพูดคุยกัน ในฤดูที่เราเก็บน้ำ ราษฎรไม่มีอาชีพที่จะทำ ทำนา เราไม่มีพื้นที่ทำนาเราหาสัตว์น้ำ เราหาปลาจากแหล่งน้ำแต่ประเด็นก็คือเราไม่สามารถขายได้ เนื่องจากราคาตกต่ำอย่างที่ว่า ๑ อย่างที่ ๒ คือเราไม่มีจุดขายที่ตลาดปลาหรือเป็นพื้นที่ที่สามารถทำให้คนรับรู้ได้ว่าที่ไหนคือที่จำหน่าย และที่สำคัญคือ คนบางระกำเองมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งมีภูมิปรัชญาท้องถิ่นการแปรรูปสัตว์น้ำแม้กระทั่งคำขวัญของบางระกำเองยังบอก น้ำปลาปลาสร้อย สุนัขน้อย บางแก้ว ซึ่งอันนี้เป็นมรดกของอำเภอบางระกำ เรื่องของปลาเราทำได้ทุกชนิด ทั้งปลาร้า ปลาเกือ ปลาแห้ง ปลาอย่าง รวมไปถึงปลาร้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ประเด็นก็คือเราไม่สามารถพัฒนาเป็นจุดขายหรือเป็นจุดที่สำคัญของอำเภอบางระกำได้ ที่เราอยู่ที่นี้เป็นบึงตะเครง บึงตะเครงมีการออกแบบเมื่อปี ๒๕๕๔ โดยการเน้นมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนทุกส่วนมีการนำไปดูบึงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะเลหลวง บึงแม่ระวี ไปดูบึงฉวาก ไปดูทุกบึง และหาความพิเศษของแต่ละบึงจนเกิดเป็นบึงตะเครงแห่งนี้ซึ่งเราวางแผนที่จะพัฒนาบึงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่จะรองรับคนจะสร้างให้เป็นตลาดให้กับคนบางระกำ เป็นชุมชนก่อให้เกิดรายได้ของคนบางระกำ ในฤดูแล้งเรามีน้ำกักเก็บน้ำอย่างนี้เสมอทั้งปี ในฤดูแล้งช่วงเมษายนมีคนมาเที่ยวที่บึงวันละ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ คน แต่ศักยภาพที่รองรับคนซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ของบางระกำในเรื่องของการทำเกษตรที่เชื่อมโยงกับผู้บริโภคโดยตรงจากการแปรรูป โดยใช้บริเวณพื้นที่นี้เป็นจุดขายของอำเภอบางระกำ ผมอยากจะฝากโครงการพัฒนาบึงตะเครงแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน บึงตะเครงแห่งนี้มีพื้นที่ตาม นสล.ทั้งสิ้น ๒,๒๕๔ แห่ง ๒,๕๕๐ ไร่ ซึ่งอยู่ในการดูแลของเทศบาลบางระกำทั้งสิ้นร่วมกับอำเภอบางระกำ มีพื้นที่ขุดน้ำทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ ไร่ โดยประมาณ มีความลึกประมาณ ๖ เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุด ๑๓.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ณ วันที่เราดูเห็นอยู่นี้ ประมาณ ๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งบริหารจัดการน้ำที่นี้เราสามารถปล่อยน้ำช่วยเหลือเกษตรกรรอบบึงในพื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ แต่ทั้งหมดนี้มีระบบคลองซึ่งต่อออกไปจากบึงแห่งนี้อีกประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ซึ่งจะสร้างพื้นที่การเกษตรเพราะว่าเรามีน้ำที่จะส่งให้เขาได้ แต่ปัจจัยในการส่งน้ำยังต้องมีการพัฒนาเช่น ระบบสูบน้ำที่ยั่งยืน ระบบจัดการเหมือนชลประทาน ทำแต่ให้เทศบาลดำเนินการทำ เทศบาลเองคงไม่มีศักยภาพในเรื่องของการช่วยเหลือภัยแล้งบึงนี้จะเป็นบึงหลักที่สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องของการภัยแล้งได้ ในเรื่องของการท่องเที่ยวเราหวังว่าบึงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของอำเภอบางระกำ เป็นแหล่งรวมการท่องเที่ยวันทนาการ ที่ท่านเห็นในรอบๆนี้นะครับ กำลังดำเนินการก่อสร้างได้รับงบประมาณมาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นเฟสที่ ๒ ระยะที่สองในงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๐ ล้านบาท เพื่อทำถนนเลนจักรยานยนต์ ลู่วิ่งสำหรับคนที่รักการออกกำลังกายบนพื้นที่ปลอดภัย ตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างโดยใช้ดินจากการขุดลอกของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเทศบาลเองก็ไม่มีปัญญาดำเนินการได้ผมจึงต้องมีการของบประมาณหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่หลักของคนอำเภอบางระกำ ผมเคยได้ยินหลายคนพูดว่า บ้านเราอืดคุด นอกจากแล้งท่วมแล้วทรัพยากรที่สำคัญเหมือนคนอื่นเขามี เราก็ไม่มี จะหาแม่น้ำเราก็แห้ง จะหาบึงเราก็

ไม่มี ภูเขาเรายิ่งใหญ่ไม่มีใหญ่ วันนี้เรากำลังสร้างทั้งทะเล และ ภูเขาอยู่ที่บริเวณนี้ โดยหวังว่าที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งนันทนาการ เป็นแหล่งให้ประชาชนทำพื้นที่นี้ให้เหมาะกับการใช้ชีวิต ส่งเสริมสร้างอาชีพใหม่ในการค้าขายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวต่อไปวันข้างหน้าได้ ขออนุญาตนำเรียนเท่านี้ครับ

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร
นายบุญณญู ชูวัฒนา

มีใครอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เชิญครับ

นายวสันต์ ก่ำสี

ผมมาจากตำบลใกล้เคียงนะครับ ตำบลท่านางงามนะครับ วันนี้ท่านนายกเชิญมานะครับ ผลกระทบข้างเคียงกันนะครับ ผังขวาเหมือนกัน เมื่อสักครู่ท่านผู้ใหญ่ตลกแตรนะครับ อยากรู้ได้ถนน ผังกันน้ำก็เรียกกรองอยู่นะครับ ตอนนี้นำร่องออกแบบแล้ว แต่รอบประมาณส่วนหนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับ ๑ ช่วง แต่อีก ๒ ช่วง ก็รอบอุทกภัย วันนี้สมาชิกวุฒิสภามาก็อยากฝากช่วยพักต้นงอบอุทกภัย ก่อสร้างถนนสายบางระกำ เส้นบางบ้านนะครับ ซึ่งก็จะยกประมาณ ๑.๕๐ เมตร ถ้าแรงด่วนได้ก็ดี เวลาน้ำท่วมนะครับเราสัญจรไม่ได้เลยเป็นถนนลาดยางน้ำท่วมประมาณ ๑.๕๐ เมตร ต้องใช้เรือเวลาเจ็บป่วย เรือกับรถมันต่างกันนะครับ เวลาขับกลางวันไม่เป็นไร แต่กลางคืนน้ำท่วมดำเต็มไปหมด เพราะเรือวิ่งส่องไฟไม่ได้นะครับ ต้องใช้ความชำนาญครับ ความเคยชินเมื่อปี ๒๕๕๔ ผมอยู่กับน้ำ ๓ เดือนนะครับ น้ำท่วมขังนานมากนะครับ แต่ปีนี้ก็เบาหน่อยนะครับเกือบ ๒ เดือน ก็อยากเรียกร้องอันดับแรก ถนนสายบางระกำบางบำหรุระดับได้ ทำประตูปิด - เปิดน้ำ กันน้ำเข้านะครับก็จะช่วยพี่น้องบางระกำ ท่านางงาม ๒ หมู่ที่อยู่ฝั่งขวาได้ และอีกเรื่องหนึ่งอยากทำให้ไวๆนะครับถ้ายังทำถนนกันไม่ได้ช่วงน้ำท่วมเราทำนา กันยายนเราทำต่อไม่ได้นะครับเราก็ไม่มีรายได้อะไรนอกจากหาปูหาปลา ก็อยากให้รัฐบาลช่วยชดเชยให้เราบ้าง ในเมื่อหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่เราจ่ายค่าเช่าที่เราบ้างได้ไหม เพราะว่าท่านเอาน้ำมาขังไว้ในพื้นที่เราไม่ต้องการนะครับ ชลประทานสุโขทัยเขาเก่งเทน้ำลงมาพิษณุโลก บางระกำอย่างเดียวนะครับ ฝากสมาชิกวุฒิสภาไปบอกเขาด้วยครับชะลอไว้ที่สุโขทัยบ้างก็ได้เขตอำเภอบางระกำก็ดีจริงครับกลัวน้ำไปท่วมภาคกลางจะเอาไว้อย่างเดียวไม่เคยถามพวกผมเลย อันนี้ก็ฝากท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับ ช่วยสะท้อนให้ผมสักนิดนะครับ เพราะว่าชาวบางระกำลำบากจริงๆครับ แรงด่วนก็คือ ถ้ามันแก้ไม่ได้หน่วงน้ำให้ช่วยจ่ายค่าเช่าพื้นที่ผมด้วย เพราะว่าผมทำกินไม่ได้ ท่านรองนะครับตั้งแต่ กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน กว่าผมจะทำคือปลายพฤศจิกายนต้นธันวาคม กว่าจะได้เก็บเกี่ยวมีนาคม ๖ เดือน ผมไม่มีรายได้แล้วผมจะเอาอะไรกินขอบคุณครับ

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร
นายบุญณญู ชูวัฒนา

หมดยังครับ เชิญครับ

นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุกกิจเจริญ

ท่านวุฒิสภาดิฉันนางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุกกิจเจริญ อดีตตจ. อำเภอบางระกำ สืบเนื่องจากพี่วสันต์ นะคะวันนี้ต้องฝากท่านวุฒิสภาไปติดตามเงินน้ำท่วมบ้านอย่างพี่วสันต์ ก่ำสีได้พูดนะคะ เขาเจอน้ำตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ตั้งแต่พื้นที่ฝั่งซ้าย ตอนนีเห็นวสันต์กำลังทำเอกสารส่งกันไป ส่งกันมาระหว่างอำเภอ ตอนนีมอบให้หน่วยงานโดยเฉพาะเทศบาลเป็นคนดำเนินการ ท่านลองคิดถึงสิคะพี่น้องที่น้องอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งน้ำท่วมบ้านด้วย น้ำท่วมนาข้าวด้วย บัดนี้เอกสารยังไม่เรียบร้อย แล้วมีคนติดตามฝากถามมาทางพิมพ์พิชชานะคะ เมื่อไรที่รัฐบาลจะดูแลพวกเขา ก็ฝากท่านไปทวงถามให้กับพี่น้องชาวอำเภอ

บางระกำด้วย เพราะเนื่องจากว่าหลายๆพื้นที่เมื่อสักครู่ทุกท่านคงได้เห็นว่าฝั่งขวา ฝั่ง
ด้านโน้นก็คือฝั่งด้านซ้าย ด้านซ้ายก็จะท่วมก่อนด้านขวานะคะ พี่วสันต์พูดจริงคะเดี๋ยว
ก่อนที่ท่านจะกลับเดี๋ยวเปิดวิดีโอที่ไลน์สดให้ท่านดู ขึ้นรถไปทอดกฐินโดยใช้รถไถนาและ
ข้างหลังก็เอาเก้าอี้ขึ้นไปวางไว้ให้หนึ่ง ก็ต้องไปทอดกฐินแบบนี้ในขณะท่าน ระยะทาง ๓
กิโลคะ แล้วถนนที่ท่านกล่าวมานี้เป็นเรื่องจริงให้พี่น้องได้ออกมาสัญจรไป เวลาเจ็บป่วย
ลำบาก ตอนไปขึ้นเรือไป แต่ตอนกลับอาศัยรถพี่วสันต์กลับ เพราะเนื่องจากว่ามีคน
สัญจรไปมา ไปทอดกฐินวัดกรุงกรักเป็นพื้นที่ตรงเลย อีก ๒ ช่วง ก็ฝากท่านวุฒิสภาช่วย
ดูให้กับพี่น้องชาวบางระกำด้วย เตือนร้อนจริงๆคะ แล้วก็ปีนี้น้ำเยอะมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท่านกิตติศักดิ์คะน้ำที่ทองแดงจากกำแพงเพชรมาหาพวกเรานี้มาก คือพวก
เราเป็นพื้นที่รับน้ำที่ พุดไม่ออกคะท่านเงินเยียวยามัยท่านนายกยิ่งลักษณ์ บางระกำ
โมเดลนี้ คุยกันไว้ว่าจะมีเงินค่าตอบแทน ค่าเยียวยาให้พวกเรา เป็นพื้นที่รับน้ำ หลังจาก
ปี ๒๕๖๐ มา ทราบทางท่านผู้ใหญ่บ้านว่าไม่มีเงินเยียวยาเลยนะคะ พี่น้องลำบากจริง
เราไม่ต้องการจริงๆคะ ลุงยังชีพพวกเราไม่ต้องการ เราต้องการคุณภาพชีวิตที่จะออกไป
ทำมาหากินได้ ฝากท่านเรื่องที่ ๑ เรื่องถนนกั้นนะคะ เรื่องที่ ๒ คือเรื่องเยียวยานะคะน้ำ
ท่วมบ้าน น้ำท่วมนาข้าว ฝากทุกท่านด้วยคะพี่น้องชาวอำเภอบางระกำ รอให้วุฒิสภาไป
สู้ออกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ ขอขอบคุณคะ

รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑
พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร

เดียวถามท่านพิมพ์พิชชา สักนิดว่าเงินเยียวยา ผมฟังแล้วเงินเยียวยาเหมือนเพิ่งเกิดขึ้น
เมื่อปี ๒ ปีนี้ แต่ท่านบอกว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ผมก็เลยเริ่มงวาทที่ท่านพูดมันเยียวยาตั้งแต่
ปีไหน

นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุกกิจเจริญ

ตอนปี ๒๕๕๔ เป็นโครงการบางระกำโมเดลที่ท่านยิ่งลักษณ์คิดโครงการบางระกำโมเดล
แล้วมีข้อตกลงอย่างที่ท่านนายกวิบูลย์ พูดว่าจะดูแลพวกเราพื้นที่รับน้ำ ก็ได้รับเสนอ
มาคะจนกระทั่งปี ๒๕๕๗ ก็ยังจะได้รับอยู่ น้ำไม่ได้ท่วมก็เลยยังไม่ได้รับน้ำท่วม แต่เมื่อปี
๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมายังไม่ได้รับน้ำท่วม คือมีข้อพิพาทสัญญาที่คุย
กันไว้เหมือน MOU ค่ะที่คุยกันไว้กับผู้นำและพื้นที่กับชาวบ้านเพราะว่าอันนี้ได้รับเสียง
สะท้อนจากผู้ใหญ่บ้านว่าตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เราไม่เคยได้รับความเยียวยาจำนวนนี้คะท่าน

รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑
พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร

ผมถามเพื่อความชัดเจน เราจะบันทึกไว้หมดนะครับ ถ้าท่านพูดเรื่องอะไรแล้วไป
เกี่ยวข้องกับใครเราก็จะไปดำเนินการในส่วนของจังหวัด ก็จบอยู่ที่จังหวัด ถ้าในส่วนของ
ขึ้นไปกระทรวงกรมเราก็จะผ่านกรรมาธิการ เรื่องเงินเราไปแต่ไม่ได้เลยเพราะว่า
กฎหมายห้ามไว้ไม่ให้เราไปแตะได้ยื่นข่าวเมื่อสัก ๒ สัปดาห์ สส.ปัจจุบันพรรคการเมือง
พรรคหนึ่งถูกศาลตัดสินในเรื่องการไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณ อันนี้ก็คงรับทราบนะครับ
เดียวผมจะให้วุฒิสภาที่มานี้ท่านอยู่หลายกรรมาธิการคงจะมีอะไรพูดอะไรกับพวกเรา
ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ของผมนั้นบันทึกไว้แล้วท่านทรงเดช เสมอคำ เชิญครับ

สมาชิกวุฒิสภา
นายทรงเดช เสมอคำ

ขอบคุณท่านประธาน ขออนุญาตเพื่อความชัดเจนเรื่องของการพูดคุยของเรา ขอ
ระยะห่างนะครับ ขอขอบคุณท่านรองวุฒิสภานะครับท่านพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เมื่อ
สักครู่ผมได้รับฟังเรื่องของปัญหาน้ำท่วมผมก็เห็นใจนะครับ ผมเป็นคนสุขุขัยปัญหาน้ำ
ท่วมนี้เป็นประเด็นที่พุดไม่จบครับผู้ประสบชะตากรรมกัน บ้านผมท่วมทุกปี ปีนี้เบา
ครับประมาณ ๓๐ เซนติเมตรปีที่แล้วขึ้นล่างนอนไม่ได้เลยครับ ต้องนอนชั้นบน ผม
อนุรักษ์สุนัขพันธ์บางแก้ว หลวงพ่ออินทร์ล้ำค่า ยอดน้ำปลาปลาสร้อย สุนัขน้อยพันธ์
บางแก้ว คำขวัญท่านนะ สุนัขบางแก้วผมต้องอยู่บนบ้านนะครับผมเห็นใจท่านเรื่องน้ำ

ท่วม มันมูลเหตุมาจากประวัติศาสตร์มาอย่างนี้เลยส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลังอย่างเรา ผม
อิจฉาคนอุดรดิตรต์ ผมอิจฉาชาวกำแพงเพชร ท่านลองนึกดูนะครับแม่น้ำยม ปิง วัง ยม
น่าน มีแม่น้ำสายเดียวที่ไม่มีแม่น้ำ แม่น้ำน่านเขื่อนสิริกิติ์ อุดรดิตรต์นะครับดินดำน้ำชุ่ม
ผมเคยอยู่อุดรดิตรต์สองปีข้างตลิ่งปลูกผักผลไม้เขียวขจีไปหมดเลย แม่น้ำปิงเขื่อนภูมิพล
แม่น้ำวังก็มีเขื่อนของเขา แม่น้ำยมเราเป็นอย่างไร ถ้าผมไม่ปล่อยน้ำมันก็มาหาท่านอยู่ดิ
ครับเพราะว่ามันล้นที่สุโขทัย ถ้าชลประทานไม่ปล่อยน้ำมันก็ล้นนะครับ ล้นไปยังอำเภอ
พิชัย จังหวัดอุดรดิตรต์ครับ เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ พูดไว้ว่า น้ำต้องมี
ที่ไปเราก็กั้นไว้ไม่ได้นะครับมันจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำต้องให้มันไหลไปตามทางของมัน
ผมก็เห็นใจท่านนะ ผมก็คุยกับท่านนายกวิบูลย์ว่าถ้ามีโอกาสผมจะไปพบกับสส. ผู้ว่า
ราชการจังหวัด น้ำที่มาบางระกำนะครับประมาณ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เต็มตลิ่งเลย
ระบายมาจากหาดสะพานจันทร์ ๓๐๐ -๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร มาจากแม่น้ำยมสายเก่า
๖๐๐ มาหาท่าน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรจะเหลืออะไรครับ ผมจะบูรณาการร่วมกันทั้งฝั่ง
ซ้ายและฝั่งขวาตอนนี้กำลังหาทางที่สุโขทัยผมพูดคุยกับสส. บูรณาการเอาน้ำมาฝากฝั่ง
ซ้ายและฝั่งขวาให้ได้ ตอนนี้ฝั่งซ้ายมีแล้วแต่ฝั่งขวายากครับเพราะพื้นที่มันสูงผมคุยกับ
ท่าน สส. เขต ๒ ท่านชูศักดิ์ และที่ท่านชูศักดิ์ทำไว้ที่ทะเลหลวงตอนนี้ก็บรรเทาไป
ได้ครับ ถ้าน้ำมันเต็มตลิ่งน้ำมันก็ไหลเข้า ไม่เข้าแล้วครับ ต้องสูบน้ำเข้าไป ตอนนี้ผันเข้า
ไปเต็มแล้วครับ เพื่อการประมง เพื่อทำประปา ประปาของผมใช้ถึงกำแพงเพชรนะครับ
ที่อำเภอพานกระต่าย มันก็เป็นอนิสงค์นะครับมาถึงพรมพิราม ศิริมาศ ยกเว้นอำเภอ
บ้านด่านลานหอย อำเภอทุ่งเสลี่ยมไปไม่ได้เพราะที่มันสูง ก็เห็นใจพวกท่านนะ ก็จะ
พยายามบูรณาการนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะบูรณาการร่วมกัน เราจะบูรณาการก็
เก็บน้ำเอามาที่ละนิดครับ แต่เอามาที่ละ ๑,๐๐๐ ไร่ไม่ได้ครับ เพราะผมอยู่ใน
เหตุการณ์น้ำท่วมมานาน เราก็จะพยายามบูรณาการร่วมกันให้ดีที่สุดครับเรื่องน้ำท่วม
ขอบคุณที่ให้ข้อมูล เดียวจะพูดคุยกับท่านผู้ว่าบ้างจะได้มาช่วยกัน ที่พิจิตรก็เดือดร้อน
นะครับ ท่านสมาชิกวุฒิสภากิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สามง่ามวังจิกครับ น้ำท่วมชา เหว
อก บางปีนะครับ ครับขอขอบคุณท่านประธานครับ

รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑
พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร

ครับของคุณท่านทรงเดชครับ คนสุโขทัย พอหน้าน้ำก็ท่วมทุกปี ได้แต่อวยพรว่าขอให้อยู่
เย็นเป็นสุข ประวัติศาสตร์เขาบันทึกไว้เลยนะโดยชาติฝรั่งเขียนไว้เลยว่าพ่อขุน
รามคำแหงหลังจากที่ไปทำพันธสัญญาเชียงใหม่พ่อขุนเม็งรายระหว่างเดินทางกับมา
สุโขทัยท่านก็สำรวจน้ำไปด้วย ไม่ถึงเมืองสุโขทัยท่านสูญหายระหว่างทางก่อนถึงสุโขทัย
ก็เลยถามว่าน่าจะเป็นจังหวัดอะไร ก็ถามท่านทรงเดช ก็บอกว่าน่าจะเป็นสวรรคโลก
ดังนั้นประวัติศาสตร์โบราณน้ำมันคงแรงจริงๆ น้ำป่าน้ำอะไร ท่านถูกน้ำพัดพาหายไป
เลยประวัติศาสตร์เขียนแบบนั้น ท่อทองแดงผมก็เพิ่งได้ยินนะท่อทองแดง ผมก็นึกว่า
เป็นลำแม่น้ำแต่พอมานพุดอีกครั้ง ฟังดูแล้วมันเป็นท่อทองแดงแสดงว่าเป็นท่อส่งน้ำจริง
จากกำแพงเพชร ดังนั้นถูกพาดฟังอีกแล้วครับ เพราะผมก็ไม่รู้เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็น
แบบไหน ส.ว.ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะผ่านกลไกวุฒิสภาเพื่อแก้ปัญหา

สมาชิกวุฒิสภา
ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดิ์

กราบเรียนท่านรองประธานสภาท่านที่ ๑ ประธานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนครบภาคเหนือตอนล่าง วันนี้ได้มีโอกาสมาจังหวัดพิษณุโลกผมเป็นสมาชิก
วุฒิสภาที่สมัครด้วยตนเอง ผมมาจากอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรครับเป็น
วุฒิสภากลุ่มอาชีพ มาจาก ๕๐ คนนะครับ สมาชิกวุฒิสภารุ่นหน้าจะมี ๒๐๐ คน
กรรมาธิการมี ๒๕๐ คน ท่านรองประธานได้แจ้งไว้แล้วว่าวุฒิสภาเป็นมาอย่างไรเพื่อให้

เป็นการทวงคตสมาชิกวุฒิสภา เพราะสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ทำงานเยอะมาก เพราะว่าภาคนี้เป็นภาคเหนือตอนล่างแบ่งเป็น ๗ กลุ่ม ๗ ภาค ไปเป็นเดือนละ ๒ - ๓ ครั้งครับ แต่ละภาคชนะครับ ปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นระดับจังหวัด ในส่วนการกั้นกรองกฎหมายเราก็รับไปทำวันนี้ก็ตั้งใจนะครับผมเป็นคนคลองลาน อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ก้อมีกฎหมายที่ถูกต้องคนอยู่ร่วมกับป่าได้ก็สามารถที่จะได้รับการเยียวยาในเบื้องต้น จากน้ำหลาก น้ำแล้ง มี ๒ อย่างครับบ้านเราท่วมเสร็จแล้วก็แล้ง สำหรับท่อทองแดงเชื่อมต่อจากแม่น้ำปิงที่ท่านประธานสภาได้พูดถึง น้ำมันล้นก็ต้องบูรณาการร่วมกับทางบูรณาการ ๔ นะครับ จริงๆ แม่น้ำปิงมาจากทางพิษณุโลกและประเด็นสำคัญก็จะไปทางจังหวัดพิจิตรแล้วก็แม่น้ำจะต่อท่อทองแดงมาทางวชิรบุรีมีแล้วก็ทำให้ถึงบึงสีไฟ เพราะเขาจะดึงน้ำเข้า ต่อไปน้ำเยอะมันจะต้องไปถึงนะครับ แต่ถ้าน้ำน้อยก็ต้องดึงขึ้นไปนะครับ แม่น้ำปิงก็เหมือนกันครับผมก็อยากได้เหมือนพิจิตรครับตอนนี้ท่านสมาชิกวุฒิสภากิตติศักดิ์ ท่านทำเขื่อน ทำฝายทั้งหมด ๔ ท่อนแล้ว นะครับแม่น้ำยมนะครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้ยังลงไปแตะบอลข้างล่างได้ ตอนนี้เขื่อนยังไม่เสร็จจะถึงนครสวรรค์อีกเขื่อนหนึ่ง หลุดจากพิจิตรไปจะเป็นแหล่งที่ ๔ ฟังจากท่านนะครับ ก็จะได้มีน้ำทดเป็นระยะนะครับ ครั้งที่แล้วท่านสส.ได้พาไปดู ๒๐ ปีแล้วยังไม่ทำเขื่อนเพิ่มหินแกเบียนที่วางขวางลำน้ำไว้มันพัง พอมันพังมันก็ล้นถึงท่อทองแดงแต่ว่าน้ำล้นมาเยอะแ่นะครับ ต้องฝากทางท่านผู้ว่านะครับ หน้าฝนขอให้ปิด แต่หน้าแล้งน้ำดันไม่ถึงก็เป็นปัญหาอยู่ครับที่น้ำจะส่งไปท่อทองแดงพิจิตร น้ำไม่ถึงก็ต้องใช้เครื่องสูบ เพราะว่าฝายแกเบียนที่ขวางทางแม่น้ำชำรุดเสียหายไม่ได้ซ่อมมา ๒๐ ปีแล้วครับ ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันตอนลงพื้นที่กับท่านสส. ท่านรองนายกรัฐมนตรีมาครั้งที่แล้วท่านก็รับปัญหาไปแก้ไข ก็ตั้งใจครับที่มาทราบปัญหา เดิมแล้งซื้อขุมแสงสงครามแล้วเปลี่ยนมาเป็นบางระกำยังงั้นครับ เป็นตอนไหน ที่เดิมมันก็เพาะดีนะ บูรณาการกับไปใช้เชื้อเก่าใหม่จะได้ไม่ระกำ ครับคุณครับ

รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑
พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร

ครับก็คงทราบว่าท่อทองแดงมันหน้าแล้ง เพราะว่าฝายที่จะส่งมาท่อทองแดง แกเบียนหลายที่นะที่เห็นพัดไปกับน้ำนะครับทำให้แข็งแรง ต้องเป็นฝายน้ำล้นซีเมนต์หนักอันนี้ก็รับไปดำเนินการต่อ แล้วก็ผู้ที่ถูกพาดพิงเรื่องน้ำ แล้วก็อยู่กับน้ำแล้วก็ทำแก้ปัญหาหน้าจังหวัดพิจิตรรวมถึงบึงสีไฟที่ท่านให้ไปแก้ปัญหาก็ให้ตอนนี้ แหล่งท่องเที่ยวคนเพิ่มขึ้นอีกเท่าไร

สมาชิกวุฒิสภา
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

ครับกราบขอขอบคุณครับ เรียนท่านพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ท่านหัวหน้าคณะ ท่านเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ ผมกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รวบรวมชนะครับในฐานะดูแลระบบน้ำชลประทานมา ๑๐ กว่าปี นะครับ ท่อส่งน้ำเชื่อมโยง ๒ จังหวัด มีอยู่ ๔ จุดก็คืออันหนึ่งท่อทองแดงนะครับ ๒. วังบัว ๓. ประตุน้ำวังยาง ๔. คลองหนองขวัญ ซึ่งคลองหนองขวัญเป็นคลองสุดท้ายของระบบคลองชลประทานจังหวัดกำแพงเพชรจะใช้ ๓ จังหวัดด้วยกัน พิจิตร นครสวรรค์ ส่วนท่อทองแดงที่ท่านเห็นของระบบชลประทานของจักรเขื่อนภูมิพลนะครับมีระบบการส่งน้ำบ้านมากกระเปาะนะครับลงมาทางอำเภอวชิรบุรีมีแล้วก็ย้อนขึ้นมาบางระกำดังนั้นอยากจะกราบเรียนนะครับ สิ่งที่คุณเราได้ทำการปรับปรุงบึงสีไฟผมเห็นตรงนี้แล้วผมนึกถึงบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรเมื่อ ๓๐ - ๔๐ ปี ปรากฏว่าเกิดสะสมไปไม่ถึงไม่เป็นพายุไฟใหม่ทุกเดือนบังเอิญก็ได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่าน พลเอก พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานสภาได้ขึ้นมาดูแลและพัฒนาแล้วในขณะนี้ก็สวยงามไม่แพ้บึงตะเครง

แต่ว่าบึงสีไฟโขคดีตรงที่ว่าอยู่ในเขตเมืองดังนั้นพี่น้องชาวอำเภอเมืองพิบูลจะไปพักผ่อนหรือไปวิ่งไม่ต้องนำรถไปก็ได้เพราะอยู่ในเมืองนั้นเป็นเรื่องโขคดีสำหรับต่อมาก็คือเรื่องที่ยอยากจะบอกเราก็คือสิ่งที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านประธาน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ก็คือจะนำเรื่องปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องชาวบางระกำหรือโครงการบางระกำโมเดลจะนำมาปรึกษาหารือโดยนำเรียนท่านนายกวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ แล้วว่าจะหาเวลาโอกาสพร้อมๆกันขึ้นมาทำในฐานะเป็นรูปคณะกรรมการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชลประทานหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องอยู่ขณะนี้โดยนายอำเภอจะทำเรื่องนำเสนอเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานหรือว่าอาจจะมาเป็นคณะกรรมการนี้ต่อไปเมื่อเราศึกษาแล้วผมได้บันทึกไว้ว่าเสียงเรียกร้องจากตัวแทนของท่าน คือตัวแทนท่านนายกวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ ว่า ๑. ๒. ๓. เป็นอย่างไรบ้างจุดประสงค์จริงๆแล้วท่านไม่ต้องการที่จะได้รับเงินชดเชย หรืออะไรต่างๆแต่อยากได้อากาศกลับสู่ปกติสุขเดิม แล้วก็ตรงนี้ในเมื่อมันกลับคืนไม่ได้แล้วต่อไปก็จะปรึกษาหารือจังหวัดว่าเราจะทำอย่างไรให้พี่น้องชาวบางระกำและผู้ที่มีผลกระทบกลับมาใช้ชีวิตปกติทำมาหากินเสริมรายได้เสริมอาชีพมีความสุขตามอัตราภาพใกล้เคียงกลับเดิมได้อย่างไรนี่คือจุดประสงค์และปัญหาความเดือดร้อนอื่น ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เมื่อสมมติว่าน้ำมาท่านจับหอย ปู ปลา ได้ จะไปขายที่ไหนอย่างไรก็จะหารือกัน ไม่ทราบว่าจะทำท่านนายก วิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ เสนอเมื่อเข้าที่จะทำที่ค้าขายไม่ทราบว่าจะใช้ที่ตรงนี้หรือเปล่า ในเรื่องนี้จะอยู่ในเรื่องประเด็นที่จะปรึกษาหารือกันด้วย ดังนั้นสิ่งที่ผมจะได้บันทึกไว้แล้ว แล้วก็ที่จะกลับมาปรึกษารื้อกับทางท่านนายกของพวกเราแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจและเกี่ยวข้องที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดทั้งหมด ท่านพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ได้บัญชาสั่งการมาแล้วว่าในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคมนี้ ผมก็จะพูดออกทีวี เพื่อนำเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบถึงปัญหาของพวกเราอย่างเป็นทางการ ดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าปัญหาของท่าน สมาชิกวุฒิสภาได้มารับทราบแล้วก็จะนำไปแก้ไขให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบรู้ด้วยการพูดจาผ่านทีวีของรัฐสภาก็คือ ช่อง ๑๐ ช่วงเช้าน่าจะประมาณ ๙ โมงเป็นต้นไป ผมก็จะพูดเรื่องนี้ให้ท่านได้รับฟัง ขั้นตอนต่อไปก็คือจะมาปรึกษาหารือเพื่อจะหาแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะตรงที่เราประชุมเมื่อเช้าตลิ่งพังตรงนั้นผมได้แจ้งทีมงานไว้แล้วเดี๋ยวก็จะมาปรึกษากับท่านแล้วก็จะหาทางแก้ไขหรือว่าสร้างเขื่อนตลิ่งพังตรงนั้น เพื่อป้องกันตลิ่งพังตรงนั้นดังนั้น สมาชิกวุฒิสภา ลงมาพบท่าน ต่อไปก็โปรดอย่าตำหนิพวกเราเลยนะครับพวกเราทำงานนะครับ ดังนั้นเรามาทำงานตามกรอบหน้าที่และอำนาจของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจพวกเราไว้ตั้งแต่วันนี้มาเยี่ยมท่านได้ทำรับใช้ท่านแน่นอนในเร็ววันนี้ ขอขอบคุณครับ

รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑
พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร

มีท่านอื่นอีกไหมครับ วันนี้ฟังท่านที่กิตติศักดิ์ปิดท้ายนะครับ ให้พี่น้องประชาชนดูหน้าตาสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่าน นำสงสาร ผมสบายใจเลยนะครับวันนี้ ก็ฝากท่านกิตติศักดิ์นะครับถ้าท่านผู้ว่าตั้งเป็นคณะกรรมการ สมาชิกวุฒิสภา เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับที่มาทำหน้าที่ประสานงานมารับรู้ข้อมูล เราจะไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เลย ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าเรามาแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารนะครับ ก็คือส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจไม่ได้ แต่ถ้าผู้ว่าจะตั้งท่านกิตติศักดิ์นะครับ ให้ช่วยทำงานเป็นที่ปรึกษาได้ครับ มีง่ายที่สุดเลยเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานง่ายที่สุดเลยอันนี้ไม่มีผิดกฎหมาย ช่วยกันเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับ จากการรับฟังแล้วนะครับเรื่องผลผลิตทางการเกษตรผมก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้ผมได้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีตลอดเวลา ตอนหลังนี้แพ้วเวียดนาม แม้แต่เขมรเราก็แพ้วนะครับ แล้วก็ประเทศที่นำกลัว

ที่สุดนะครับ อยากจะบอกว่าเมื่อก่อนต้องซื้อข้าวไทย และประชาชนเขาอดอยากข้าว แต่ตอนนี้เขาส่งออกเป็นลำดับต้นของโลกเลย อินเดียครับ ปริมาณสูงมากนะครับ ดังนั้น เราส่งออกแค่นี้ก็ถือว่าโอเค แต่น่ากลัวที่สุดคือเวียดนามนะครับ เขาพัฒนาข้าวกลายเป็นพันธุ์ไว แล้วก็เขมรนี่เราไปแข่งขันเขา ๓-๔ ปีที่แล้วเราแพ้เขาเนครับ เพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งเรื่องของพันธุ์ข้าว ปัจจัยที่สองการส่งออกข้าวเรามาชะงักตรงที่เรื่องของการสะสมไม่ให้เป็นตามกลไกของตลาด แล้วก็ไปสะสม พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เลยไปซื้อข้าวที่อื่น ช่วงนั้นไปออกที่อินเดียกับเวียดนามมากนะครับ แล้วก็ขณะนี้ เมื่อก่อนเราเคยส่งฟิลิปปินส์ อันนี้ผมเล่าให้ฟัง เพราะว่าทุกเรื่องผมเองนั้นในอดีตเป็นประธานกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการรายงาน ซึ่งจะดูเรื่องนี้ เราก็ดูที่ฟิลิปปินส์เคยส่งข้าวเรา อินโดนีเซียเคยส่งข้าวเรา เต็มวันฟิลิปปินส์หายไปไหนแล้วเงียบไปเลย ท่านทราบไหมครับ ข้าวฟิลิปปินส์เมื่อก่อนไม่พอกินและเม็ดลีบ เม็ดเล็กเม็ดเดียว ณ วันนี้โตและสวยงามกว่าบ้านเรา และมีปริมาณไม่น้อยกว่าประเทศไทย เขาตั้งชื่อของเขาไว้ว่า Rice Gold ข้าวสีทองนะครับ บังเอิญผมไปพบปะกับนักตัดต่อแต่ง GMO พันธุ์กรรมของฟิลิปปินส์ที่มีสตอรี่ ผมก็ไปดูการตัดแต่งต่อพันธุ์กรรม GMO บ้านเราไม่มีนะครับ บอกว่าไม่มีกฎหมายห้าม แต่ท่านทราบไหมครับหลายเรื่องหลายราว เรากำลังรับ GMO มาโดยไม่รู้ตัว โดยบริษัททำพันธุ์ สังเกตง่าย ๆ ก็คือเอาอันนี้ไปปลูกแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ละครับตัดต่อพันธุ์กรรม แต่ประเทศห้าม นะครับ อันนี้เล่าให้ฟัง อินโดนีเซียตอนนี้งดส่ง เขาก็เอาแบบฟิลิปปินส์ ตัดต่อ GMO เหมือนกัน เวียดนามเมื่อก่อนข้าวโพดไม่พอต้องสั่งจากไทยปรากฏว่า ณ วันนี้ ไปพบกันอีกแล้วนะครับที่อเมริกา บริษัทของอะไรครับ มอนซานโต้ รู้ไหมการทดลองเขาเขาให้ทุนวิจัยปีละ ๓๐ ล้านบาท มากกว่างบประมาณประเทศไทยเกือบ ๑๐ ปี ต่อปีของเขาแค้นนักวิจัย และเชื่อไหมครับผมไปดูเขตประเทศไทย เขามีห้องเป็นลิค ๆ เลยครับ ขนาดห้อง ขอโทษนะครับ เปรียบเทียบนะครับ ห้องน้ำห้องส้วมชาวบ้านเราเนครับแล้วเขาจะมีดินจังหวัดกำแพงเพชร ดินจังหวัดพิจิตร ดินจังหวัดพิษณุโลก ถ้าดินมันต่างกันและต้นอ้อยผมก็เข้าไปดูครับ บ้านเราขณะนี้ไม่ใหญ่ เชื่อไม่ครับต้นอ้อยที่เขาพัฒนาแล้วต้นเท่ากับต้นหมากครับ อันนี้เรื่องจริงนะครับ ดังนั้นเราหยุดอยู่กับที่ไม่ได้แล้ว อันนี้ก็ประเด็นทำไหมอ้อยผลผลิตตลาดเขาไม่เอาแล้ว หรือว่าคุณภาพไม่ได้แล้ว หรือราคามันสูงเพราะต้นทุนปัจจัยผลผลิตมันสูง อันนี้หนึ่งเรื่อง ปัจจัยต้นทุนการผลิตปุ๋ยบ้านเรามีโปรแตสเซียมรัฐบาลอนุมัติแล้ว MOU ของอาเซียนให้ชุดที่ชัชฎุมิ รัฐบาลอนุมัติแล้วนะครับปุ๋ยจะมี ๓ ตัวใช้ใหม่ โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส บ้านเรามีโปรแตสเซียมเยอะที่สุดพอจะลงทุนกระทรวงการคลังภาวะวิกฤติโควิดเลยไม่ได้ชุด โนโตรเจนเยอะที่สุดในมาเลเซียแล้วเอามาแลกกันขาดตัวฟอสฟอรัสดินระเบิดชี้คางคาวไม่พอถ้าจะทำจริง ๆ แต่ยังไงก็แรงแล้วว่าจะต้องเกิดในประเทศไทย ณ วันนี้เราเอาปุ๋ยจากไหน เอามาจากจีน แต่คุณภาพต่ำ จะต้องไปเอาที่ไปแลนด์ ยูเคน รัสเซีย ยาฆ่าหญ้า ๓ ตัวนี้ห้ามเลย ไปๆมาๆเปลี่ยนยี่ห้อแพงกว่าเก่า ๑ เท่าตัวและไปดูสารประกอบก็เป็นสารตัวเดิม แค่เปลี่ยนชื่อนิดหน่อย เราจะพยายามใช้ปุ๋ยหัวเชื่อดังนั้นเราโชคดี มีโควิด มีสงคราม น้ำมันมันแพง ตอนนีก็ลดภาษีลงไป ๕ บาทต่อลิตรนะรัฐบาลรับผิดชอบขยายมาจนถึงพฤษภาคม แต่ถ้าตัวไม่ลดจะบวกไปอีก ๕ บาทแน่นอน อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าต้นทุกการผลิตมันแพงขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนถ้าเงินบาทของเราแข็งมาก ๓๐ บาทต่อเหรียญมาหลายปี ตอนนีถอยมาที่ ๓๒ - ๓๓ เริ่มแข็งอีกแล้ว ผมอยากจะบอกว่าผมไปต่างประเทศไม่เกิน ๓ วันอยากกลับบ้าน บ้านเราเรื่องกินดีที่สุก อากาศก็ดีที่สุก และก็บอกได้เลยว่าผมห่วงในฐานะ

ทหารคนหนึ่ง ผมกลัวว่าจะมีสงครามโลกจริงๆ มันคล้ายเหมือนกันเลยนะครับ เราก็ปลุกผักปลุกไม้ไผ่กิน ให้กินได้ เลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือว่ามีอีกตัวหนึ่งคือ โคกหนองนา ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ วันนี้เรื่องถนนหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่สันต์พูดผมรับไปหมด และไปสู่กลไกวุฒิสภา แต่เรื่องงบประมาณที่ถามเมื่อเช้า ผมยังไม่ได้กฎหมายห้ามครับ จะพยายามนำเรียนต่อไป ให้เขาได้รับรู้ เราจะมีสมาชิกวุฒิสภาวันละ ๑๐ คน หรือเรื่องที่ลงพื้นที่ พบอะไรมาบ้าง พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรบ้าง ผมได้มอบให้ท่านกิตติศักดิ์ต่อนายกรัฐมนตรี บางระกำโมเดลท่านจะพูดอะไร อย่างไร เดี่ยวเขามีกลไกของเขาพอหรือเสร็จประธานจะลงนามนะครับ ตามที่ท่านพูดประชาชนเดือดร้อนอะไร คนที่รู้ดีที่สุดก็คือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านธิดานันทมา เดี่ยวท่านก็ไปพบกันเอง ก็จะรู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อน วันนี้มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และพี่น้องประชาชนนะครับมาพบกันและเป็นประโยชน์ ก็ขอบคุณครับ

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร
นายบุญยง ฐวีพัฒนา

เดี๋ยวพี่น้องรอสักครู่ครับ เดี่ยวเชิญท่านส.ว.มอบของให้ท่านนายก เดี่ยวเราจะเดินไปด้านหลังนะครับ ขอให้ขยับมาด้านหลังนะครับพร้อมหัวหน้าส่วนด้วยนะครับเชิญท่านนายกครับรับของที่ระลึกจากท่านรองประธานสภาวุฒิสภาเชิญท่านรองประธานวุฒิสภา ท่านวุฒิสภาทุกท่านนะครับ ถ่ายรูปพร้อมกันครับ